

วิทยาลัยอาชีวศึกษากักตพณิชยการและเทคโนโลยีและเคส ไอเอช ริเริ่มโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับรถตัดอ้อยในประเทศไทย

กำแพงเพชร, ประเทศไทย | 2 เมษายน 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษากักตพณิชยการและเทคโนโลยี ร่วมมือกับเคส ไอเอช หนึ่งในแบรนด์ของบริษัทซีเอ็นเอช ในการจัดตั้งโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับรถตัดอ้อย ซึ่งโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัตินี้อยู่ภายใต้หลักสูตรปวส. สาขาเครื่องกลเกษตร

เคส ไอเอช มีความมุ่งมั่นอย่างยาวนานในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมบุคลากรทางการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้วยทักษะและความชำนาญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยเคส ไอเอชได้มีการส่งมอบรถตัดอ้อย Austoft 4000 เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งทำการสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากักตพณิชยการและเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจากเคส ไอเอช

โดยหลักสูตรมีความครอบคลุมในหลากหลายด้าน ตั้งแต่การบำรุงรักษาในเบื้องต้นไปจนถึงการประกอบเครื่องจักรกลที่มีความซับซ้อน ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคโนโลยีรถตัดอ้อยสมัยใหม่

วรพจน์ พงษ์สะพัง อายุ 24 ปี หนึ่งในนักศึกษาจากสาขาช่างยนต์ กล่าวว่า การเรียนการสอนภาคปฏิบัติช่วยให้เข้าใจในหลักการทางเทคนิค “การทำงานกับรถตัดอ้อยช่วยให้พวกเราที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเครื่องจักรกล การลงมือปฏิบัติจริงช่วยเติมเต็มความรู้ที่เราได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียน” วรพจน์ กล่าวเสริม

ถึงแม้วรพจน์จะมีประสบการณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ แต่ก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะมีโอกาสได้เรียนรู้โดยตรงกับรถตัดอ้อย “ในตอนแรก ผมคิดว่าการประกอบรถตัดอ้อยและติดตั้งส่วนประกอบของรถตัดอ้อยเป็นเรื่องที่ทำหยาบเป็นอย่างมาก แต่อาจารย์ของผมที่วิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญจากเคส ไอเอชได้คอยช่วยเหลือผมในทุกขั้นตอน การได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากสำหรับผม” วรพจน์ กล่าวสรุป

ณัฐพงศ์ อ้นชนะ อีกหนึ่งนักศึกษาภายใต้โครงการนี้ ให้ความคิดเห็นว่า การฝึกอบรมช่วยพัฒนาทักษะในการทำเกษตรกรรมและมุมมองในการทำงานในอนาคต “การเรียนการสอนภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพออีก

ต่อไป การนำทฤษฎีมาผสมผสานกับการเรียนภาคปฏิบัติ เช่น การได้เห็น การลงมือปฏิบัติและประสบการณ์ตรงในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ช่วยให้พวกเขาเข้าใจวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกต้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

“ผมสามารถนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้กับการทำเกษตรกรรมของครอบครัว และหลังจากที่ผมจบการศึกษาแล้วนั้น ผมหวังว่าผมจะทำงานด้านเทคนิคและได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทดังเช่น เคส ไอเอช” ญัฐพงศ์กล่าวทิ้งท้าย

ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษากักตุนพัฒนาการและเทคโนโลยีและเคส ไอเอช แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมสำหรับอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่

ไมเคิล มัวร์ ผู้จัดการฝ่ายการฝึกอบรมของเคส ไอเอช ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า “เคส ไอเอช มุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่และบุคลากรทางการเกษตร ด้วยทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการทำอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษากักตุนพัฒนาการและเทคโนโลยีผ่านโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับรถตัดอ้อยในประเทศไทย”

ENDS

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพข่าว: [CNH Industrial Newsroom: ASIA-PACIFIC-ENGLISH > CASE IH](#)

เคส ไอเอช ผู้นำทางด้านอุปกรณ์ทางการเกษตรระดับโลก บริษัทเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อการพัฒนาอุปกรณ์ทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความน่าเชื่อถือ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการทำเกษตรกรรมปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ของเคส ไอเอชตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทมีเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก โดย เคส ไอเอช มีอุปกรณ์ทางการเกษตร การบริการทางสินเชื่อที่ยืดหยุ่น มีอะไหล่และการช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับเกษตรกรและธุรกิจการเกษตรผ่านเครือข่ายของผู้แทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิต เช่น รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรกลสำหรับเก็บเกี่ยว เครื่องเก็บเกี่ยวอาหารสัตว์ เครื่องมือไถพรวน เครื่องปลูกและเครื่องหว่านเมล็ด เครื่องพ่นสารและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ เคส ไอเอช หนึ่งในแบรนด์ของซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (NYSE: CNHI)



PRESS RELEASE

For more information contact:

Vichaya Prapaipak

Brand Communications Specialist – Asia Pacific

Mob. +66 64 848 2449

Email: vichaya.prapaipak@cnhind.com

